



5 หมู่บ้าน จ.ชัยภูมิ ร่วมรักษา 'ป่าชุมชนเขาวง' ได้รับความสำเร็จจนได้รับรางวัลจากสถาบันลูกโลกสีเขียว

จากการที่องค์กรเครือข่าย ป่าชุมชนเขาวง 5 หมู่บ้านคือ บ้านท่าโป่ง หมู่ 4 บ้านโนนม่วง หมู่ 8 บ้านวังน้ำเขียว หมู่ 10 บ้านวังอุดม หมู่ 13 และบ้านท่าโป่ง หมู่ 14 ต.วังตะเฝ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ด้วยวิถีพอเพียง จนคณะกรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 15 โดยมี นายอาพันธ์ ปันยารชุน เป็นประธานได้พิจารณาตัดสินให้ผลงานขององค์กรเครือข่ายป่าชุมชนเขาวงได้รับรางวัลประเภท "טיפ่นนท่เกตุคุด รงว้ลแห่งควมย้งยีน" พร้อมด้วยเงินสด 100,000 บาท

ป่าชุมชนเขาวงนี้แต่เดิมเรียกกันว่า "พื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์" ของชุมชนในปีพ.ศ.2516 โดยหมู่บ้านท่าโป่งหมู่ 4 ได้ตั้งเป็นหมู่บ้านถาวรแยกการปกครองจากบ้านวังตะเฝ ต.วังตะเฝ อ.หนองบัวระเหว โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายแก้ว ผลุงระโทก ในการตั้งหมู่บ้านครั้งแรกพื้นที่รอบ ๆ หมู่บ้านยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้จำนวนมากที่ราษฎรจึงไม่สนใจในการอนุรักษ์พื้นที่ป่ามุ่งแต่จะถากถางป่าเพื่ออุดมสมบูรณ์ทำเป็นพื้นที่เพาะปลูกทำกินล่าสัตว์เป็นอาหาร หางของป่าตลอดจนหาสมุนไพร ที่มีมากมายรอบ ๆ หมู่บ้าน

ต่อมาก็มีราษฎรจากพื้นที่อื่นอพยพเข้ามาจับจองพื้นที่ป่าและมาหาซื้อพื้นที่ป่าจากชาวบ้านเดิมเข้ามาแล้วถางป่ามากขึ้นจน นายสุบิน กองทองนอก เป็นผู้ใหญ่บ้านคนต่อมาจึงได้มีราษฎรและลูกบ้านทำการสำรวจแนวเขตทำเลเลี้ยงสัตว์เขาวงเพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ของส่วนรวมโดยใช้ความดีความชอบใจเป็นองค์ประกอบอย่างไม่ให้บุคคลใดบุกรุกตัดไม้เข้าครอบครองเพื่อเป็นสมบัติส่วนตัวถ้ามีผู้ใดฝ่าฝืน

จะแจ้งเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีทันทีจนทำให้ผู้ที่เข้าบุกรุกต้องหนีออกจากหมู่บ้านและไม่กล้ากลับมาอีกจึงทำให้พื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์สมัยนั้นมีอยู่ประมาณหมื่นกว่าไร่

ในปี พ.ศ.2532-2536 สถานการณ์ด้านป่าไม้มีความแปรผันประชาชนในหมู่บ้านมากขึ้น มีการแยกหมู่บ้านออกไปตามลำดับคือ บ้านโนนม่วง หมู่ 8 บ้านวังน้ำเขียวหมู่ 10 บ้านโป่งนครหมู่

17 และยังมีบ้านวังอุดมหมู่ 13 ได้แยกออกมาจากวังตะเฝจากนั้นก็ยังมีราษฎรอพยพมาจากป่าดงดิบคำธาร (บริเวณน้ำตกไทรทอง) เพื่อให้จัดตั้งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่อุทยานโดยการช่วยเหลือจากโครงการ กจก. จึงต้องสละพื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ไปส่วนหนึ่งโดยมีหมู่บ้านองค์กรชุมชนประกอบด้วยหมู่บ้านต่าง ๆ 5 หมู่บ้านอยู่รอบ ๆ เขตป่าทำเลเลี้ยงสัตว์

เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน 2540 กรมป่าไม้ ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 ได้มาฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (ร.ส.ท.ป.) ทั้ง 5 หมู่บ้านขึ้นที่อุทยานแห่งชาติไทรทองโดยให้ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. และราษฎรในชุมชนเข้ารับรู้ความรู้ในการจัดตั้งองค์กรในการพิทักษ์ป่าให้มีรูปแบบที่ชัดเจนให้กับชุมชน 5 หมู่บ้านที่อยู่รอบป่าได้ดำเนินการจัดตั้งองค์กรขึ้นซึ่งมี นายปลื้มภิรมย์กิจ ผู้ใหญ่คนที่ 5-6 (เป็น 2 สมัย) บ้านท่าโป่งเป็นแกนนำได้จัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนขึ้นประจำทั้ง 5 หมู่บ้าน

ป่าชุมชนเขาวงปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 6,250 ไร่ที่รายล้อมด้วยบ้านท่าโป่ง บ้านโนนม่วง บ้านวังน้ำเขียว บ้านวังอุดม และบ้านโป่งนครและยังอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (จังหวัดชัยภูมิ-นครสวรรค์) ระหว่างกิโลเมตรที่

225.5 ติดกับอุทยานแห่งชาติไทรทองทางด้านทิศใต้อำเภอหนองบัวระเหว โดยมี น.ส.กริยา อุทะปา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 เป็นประธานกลุ่มป่าชุมชนเขาวงพร้อมคณะดำเนินงานอีก 6 คนคือ นายสุนทรอำนาจ นายปานชัย ศรีทกโคตร นายสัมพันธ์ โคตะลี นางอำพร จันคำ นางอุษา พิพิฑกุลและนางช่อผกา ศรีภูคุดม เพื่อประสานงานกับหมู่บ้านที่อยู่รอบป่าชุมชนเขาวง

น.ส.กริยา อุทะปา ประธานกลุ่มป่าชุมชนเขาวงเปิดเผยว่า จากการรักษาป่าชุมชนเขาวงให้ยั่งยืนอยู่ได้ ก็เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั้ง 5 หมู่บ้านดูแลรักษาและป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าและการพิทักษ์รักษาป่าเพื่อชีวิตตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งทัศนียภาพที่สวยงามโดยการจัดตั้งกลุ่มเวรยามดูแลรักษาป่าผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทั้ง 5 หมู่บ้านช่วยกันตรวจตราแจ้งชื่อผู้บุกรุกกระทำความผิดโดยให้กรรมการทุกหมู่บ้านเป็นผู้เปรียบเทียบปรับและลงโทษหรือส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านให้ราษฎรได้รับทราบเกี่ยวกับกฎกติกาข้อบังคับของป่าชุมชนเขาวง

สำหรับกฎข้อบังคับของป่าชุมชนเขาวงโดยความเห็นชอบขององค์กรกรรมการหมู่บ้านและสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลวังตะเฝ มี 11 ประการดังนี้ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่าการป้องกันบุกรุกทำลายป่าและการพิทักษ์รักษาป่าเพื่อรักษาชีวิตป่าชุมชนเขาวง พ.ศ. 2540 2. ข้อบังคับ

นี้ให้ใช้ในป่าชุมชนเขาวง 5 หมู่บ้านที่ได้ประกาศณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 3. ในข้อบังคับนี้บุกรุก หมายถว้ความว่การกระทำใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของป่าชุมชนเขาวง 4. ห้ามมิให้ผู้ใด

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,350

Section: กีฬา/ข่าวทั่วไปไทย

วันที่: จันทร์ 9 ธันวาคม 2556

ปีที่: - ฉบับที่: 23433

Col.Inch: 118.94 Ad Value: 160,569

หน้า: 33(บนขวา)

PRValue (x3): 481,707

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 5 หมู่บ้าน จ.ชัยภูมิ ร่วมรักษา 'ป่าชุมชนเขาวง' ได้รับความสำเร็จจนได้รับรางวัลจาก...

เผาถ่านโดยนำไม้ออกจากเขตป่าชุมชนโดยเด็ดขาด
5. ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบตัดไม้หรือบุกรุกยึดครองพื้นที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. ห้ามมิให้ผู้ใดนำสัตว์เลี้ยงมาล้อมคอกหรืออนพักแรมเพื่อยึดครองเป็นที่อาศัยเลี้ยงสัตว์

7. ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาเก็บหาของป่าหาประโยชน์โดยทำการค้าโดยเด็ดขาด
8. ห้ามบุคคลภายนอกนำอุปกรณ์เครื่องมือตัดไม้ทำลายป่าทุกชนิดเข้าไปในป่าชุมชนเขาวงโดยเด็ดขาด
9. ห้ามมิให้นำเครื่องมือล่าสัตว์อาวุธปืนและอื่น ๆ ที่เป็นอุปกรณ์ล่าสัตว์ในป่าชุมชนเขาวง
10. ห้ามมิให้เผาป่าหรือกระทำใด ๆ ให้เกิดไฟป่าโดยเด็ดขาด
11. ห้ามทิ้งขยะในเขตป่าชุมชนที่เป็นมลพิษทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยเด็ดขาด
ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษดังนี้ ฝ่าฝืนข้อ 4-7-8 และข้อ 9 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 500-10,000 บาท ถ้าฝ่าฝืนข้อ 5-6 และข้อ 10 ต้องระวางโทษปรับ 2,000-10,000 บาท ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประธานป่าชุมชนเขาวง กล่าวอีกว่า

บุคคลที่เกี่ยวเนื่องในการใช้สอยไม้ได้คือราษฎรที่ได้รับผลจากกิจกรรมชาติ เช่น อัครกัญ วดกัญหรือนำไม้ไปซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ เช่น วัด โรงเรียน ศาลากลางบ้านเป็นต้น เพราะจากการร่วมกันรักษาป้องกันป่ากันอย่างจริงจังถึง 16 ปี และร่วมมือกันทำพิธีปลุกต้นไม้ในป่าชุมชนเขาวงกันทุกปี ปีละ 2 หนนับเป็นหมื่นต้น พร้อมกับทำพิธีบวชต้นไม้ในป่าเขาวง จึงมีไม้ไว้ใช้สอยกันยามจำเป็น และประชาชนในชุมชนยังสามารถเข้าไปเก็บพืชผักผลไม้ในป่ามาเป็นอาหารได้ด้วย และยังสามารถผลิตผลในป่ามาจำหน่ายสร้างรายได้ในฤดูกาล นอกจากนั้นยังมีหนองน้ำที่มีน้ำตลอดทุกฤดูกาลพร้อมกับมีสัตว์ต่าง ๆ เช่น สัตว์น้ำ สัตว์บก (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม)



สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก รวมทั้ง น้บรื้อชนิด

จากการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มป่าชุมชนเขาวงอนุรักษ์กันอย่างจริงจังป่าแห่งนี้จึงเป็นป่าดิบที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นที่ลี้ภัยของสัตว์ป่าทำให้เป็นป่าที่กลุ่มชุมชนต่าง ๆ และหน่วยงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ตลอดจนนักเรียนต่างพากันมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ป่าชุมชนเขาวงกันไม่ขาดและได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดป่าชุมชนรักป่าไม่ในการประกวดผลงานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประโยชน์สู่ผู้ปวงประชา พ.ศ. 2455 รางวัลชนะเลิศรับถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน ระดับประเทศและสุดท้ายได้รับการคัดเลือกจากสถาบันลูกโลกสีเขียวสำนักงาน ปตท. พิจารณาคัดเลือกให้ผลงานเครือข่ายป่าชุมชนเขาวงได้รับรางวัลประเภท "ลีปนพนธ์ ฤกษ์ดี รางวัลแห่งความยั่งยืน" พร้อมเงินสด 100,000 บาท

ก็หวังว่า 5 หมู่บ้านกลุ่มป่าชุมชนเขาวงแห่งนี้จะอนุรักษ์รักษาป้องกันให้ป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไปชั่ววันรันดร์.

ชาตรี มงคลพิทักษ์กวี